



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมนายมีศักดิ์ เกษสมัน ตำแหน่งประธานสภา อบต.ปากน้ำ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำพร้อมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ๑.๑ เรื่องมาตรฐานตลาดตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  
เชิญตัวแทนจากกองสาธารณสุขได้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับเชิญครับ

นายปรีชา ปันดีกา ผอ.กองสาธารณสุขได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานตลาดต่อที่ประชุมสภาฯ  
ในประเด็นเกี่ยวกับประเภทของตลาด การอนุญาตและการกำกับดูแลการดำเนินการ  
ของตลาด มาตรฐานของตลาด เป็นต้น

ประธาน ไม่ทราบที่ประชุมจะมีการสอบถามในประเด็นตลาดหรือไม่เชิญครับ

นายจักรินทร์ หมื่นหวัง รองนายก อบต.ปากน้ำได้นำเสนอการบริหารจัดการตลาดและการจัดการด้าน  
สิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านความสะอาดและกระทบกับสิ่งแวดล้อมใน  
อนาคต

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

## เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธาน

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (การประชุมสภาฯครั้งแรก) เมื่อคราววันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เชิญ เลขานุการสภาฯครับ

เลขานุการ

อ่านรายงานการประชุมการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อคราววันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน

ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญครับ ปากฎว่าไม่มี จึงขอมติ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (การประชุมสภาฯครั้งแรก) เมื่อคราววันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เต็มสภาฯ

ประธาน

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อคราววันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เชิญ เลขานุการสภาฯครับ

เลขานุการ

อ่านรายงานการประชุมการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อคราววันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน

ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญครับ ปากฎว่าไม่มี จึงขอมติ

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภาฯ

ประธาน

๒.๓ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อคราววันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เชิญ เลขานุการสภาฯครับ

เลขานุการ	อ่านรายงานประชุมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อคราววันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธาน	ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
มติที่ประชุม	รับรองเต็มสภา
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องกระทู้ถาม
	-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
	-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธาน	๕.๑ ผู้ตติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) เชิญผู้เสนอผู้ตติครับ
นายสักรินทร์ หมิ่นหวัง	รองนายก อบต.ปากน้ำได้นำเสนอผู้ตติให้สภาเห็นชอบการบริจาคครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งในรายละเอียดต่างๆ ได้ขออนุญาตประธานสภาให้เจ้าหน้าที่ของกองคลังได้ให้รายละเอียดต่อสภา
ประธาน	อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกองคลังได้ให้รายละเอียดต่อสภา
น.ส.อาทิญา ชัยทอง	รองปลัด อบต.ปากน้ำรักษาราชการแทน ผอ.กองคลังขออนุญาตประธานสภาใช้เวลาในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์ ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ310 ซึ่ง หจก.ภูคิสเซอร์เวย์ โดยนายภูคิส ลิ่มพรเจริญ ประสงค์ที่จะบริจาคให้แก่ อบต.ปากน้ำ ได้ใช้งานเกี่ยวกับการพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้และการปฏิบัติงานในกองคลังของ อบต.ปากน้ำ

ประธาน สอบถามสมาชิกว่าจะมีการเพิ่มเติมหรือเสนอแนะหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

มติที่ประชุม เห็นชอบเต็มสภาฯ

ประธาน ๕.๒ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องกำหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ (กองช่าง) เชิญผู้เสนอญัตติครับ

นายสักรินทร์ หมิ่นหวัง รองนายก อบต.ปากน้ำ ได้นำเสนอญัตติให้สภาฯเห็นชอบข้อบัญญัติเรื่องกำหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในรายละเอียดต่างๆ ได้ขออนุญาตประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

ประธาน อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

นายพงศ์พิริยะบุญยะผลึก ผอ.กองช่างขออนุญาตประธานสภาฯ ใช้เวลาในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อบัญญัติเรื่องกำหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในประเด็นตั้งแต่หลักการและเหตุผล คำจำกัดความ อัตราค่าตอบแทนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในกองช่าง

ประธาน สอบถามสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

มติที่ประชุม เห็นชอบเต็มสภาฯ

ประธาน ๕.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้กันเงินไว้ (จัดซื้อรถจักรยานยนต์ กองคลัง) เชิญผู้เสนอญัตติครับ

**นายสักรินทร์ หมีนหวัง** รองนายก อบต.ปากน้ำได้นำเสนอญัตติให้สภาฯอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้กันเงินไว้ในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ของกองคลัง ซึ่งในรายละเอียดต่างๆได้ขออนุญาตประธานสภาฯให้เจ้าหน้าที่ของกองคลังได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

**ประธาน** อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของกองคลังได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

**น.ส.อาทิญา ชัยทอง** รองปลัด อบต.ปากน้ำรักษาราชการแทน ผอ.กองคลังขออนุญาตประธานสภาฯใช้เวลาในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้กันเงินไว้ในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ของกองคลัง เนื่องจากราคาที่ได้อ้างไว้ก่อนนั้นเป็นไปตามราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของปี ๒๕๖๓และปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากราคา ๕๔,๓๐๐ บาท เป็น ๕๑,๔๐๐ บาท จึงจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสภาฯ

**ประธาน** สอบถามสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

**มติที่ประชุม** อนุมัติเต็มสภาฯ

**ประธาน** ๕.๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จัดซื้อชุดโคมไฟหลอด LED T๘ และ โคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ (กองช่าง) เเชิญผู้เสนอญัตติครับ

**นายสักรินทร์ หมีนหวัง** รองนายก อบต.ปากน้ำได้นำเสนอญัตติให้สภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จัดซื้อชุดโคมไฟหลอด LED T๘ และ โคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ ซึ่งในรายละเอียดต่างๆได้ขออนุญาตประธานสภาฯให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

ประธาน อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

นายพงศ์พิริยะบุญยะผลึก ผอ.กองช่างขออนุญาตประธานสภาฯใช้เวลาในการให้เหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จัดซื้อชุดโคมไฟหลอด LED T๘ และ โคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์นั้นเป็นเพราะนโยบายของผู้บริหารและสมาชิกในพื้นที่ต้องการให้มีการติดตั้งไฟแสงสว่างตามจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางและป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน

ประธาน สอบถามสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

มติที่ประชุม อนุมัติเต็มสภาฯ

ประธาน ๕.๕ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวนุ่น ม.๔ (กองช่าง) เชิญผู้เสนอญัตติครับ

นายฉกรินทร์ หมิ่นหวัง รองนายก อบต.ปากน้ำได้นำเสนอญัตติให้สภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวนุ่น ม.๔ ซึ่งในรายละเอียดต่างๆได้ขออนุญาตประธานสภาฯให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

ประธาน อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

นายพงศ์พิริยะบุญยะผลึก ผอ.กองช่างขออนุญาตประธานสภาฯใช้เวลาในการให้เหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวนุ่น ม.๔ นั้นเป็นเพราะนโยบายของผู้บริหารและสมาชิกในพื้นที่ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวนุ่น ม.๔

เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ปัญหาด้านอุบัติเหตุอุบัติภัย ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

- ประธาน สอบถามสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
- มติที่ประชุม **อนุมัติเต็มสภาฯ**
- ประธาน ตอนนี้เวลาก็เที่ยงแล้วครับยังเหลือระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งสมาชิกหลายท่านอยากที่จะนำเสนอปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมจึงขอพักการประชุมก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการประชุมครับ
- ระเบียบวาระที่ ๖ **เรื่อง อื่นๆ**
- ประธาน ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะนำเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ผู้บริหารได้รับรู้รับทราบเชิญครับ
- นายประกอบ ดิ่งหวัง ส.อบต.ม.๔ ได้ยกมือพูดในประเด็นเรื่อง การบริการถังขยะให้แก่พี่น้องประชาชนเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสาธารณะของ อบต. ที่ชำรุดและเสียหาย
- นายอารีแห่ นัน ปากบารา ส.อบต.ม.๖ ขอสำเนารายงานการประชุมสภาฯเมื่อครั้งการประชุมปีที่ผ่านมา
- ประธาน สำหรับรายงานการประชุมที่ ส.อบต.ม.๖ ขอสำเนาขอให้ติดต่อที่งานกิจการสภาฯ นะครับ ในประเด็นอื่นๆที่สมาชิกที่นำเสนอและสอบถามขอเชิญผู้บริหารได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเชิญครับ
- นายรัฐการ ลัดเลีย นายก อบต.ปากน้ำ ได้ให้รายละเอียด ข้อมูลต่างๆที่สมาชิกมีข้อห่วงใยและสอบถามจนเป็นที่เข้าใจของสมาชิกในทุกประเด็น



ประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระทุกประการแล้ว  
ขอขอบคุณสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
และประธานได้กล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ

เลขานุการสภาฯ/ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายตรา เหมโคกน้อย)

ลงชื่อ

ประธานสภาฯ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมหาด เกาะสมัน)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลปากน้ำแล้ว เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)ทุกประการ  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายเดชพนต์ อูสมมา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายธีระยุทธ งามัน)

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอารีแห่หนัน ปากบารา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๖